

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน)**

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ผลการดำเนินการ
๑. สร้างความ ตระหนัก ให้บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ การป้องกันและ ปราบปราม การทุจริต	สร้างความตระหนักรู้ การป้องกันการทุจริต ตามโครงการ “พัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ บุคลากรกรมทรัพย์สิน ทางปัญญา”	๑๓๐ คน	- จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วม โครงการได้เรียนรู้กลไก การป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และมีร่วมสร้าง สังคมคุณธรรม	๑ ธ.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓	๖๑,๖๔๐	กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ศึกษาหลักการศาสนา รักษาใจตน พ้นทุจริต” ระหว่างวันที่ ๕-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ สถานปฏิบัติธรรมธรรมธारा อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๓๘ คน จากการประเมินผลการอบรม ผู้เข้าอบรมเรียนรู้หลักการศาสนา และสามารถ นำมาปรับใช้ในการประพฤติปฏิบัติตน/งานอย่างรอบคอบ ระมัดระวังไม่ให้เกิดการ ทุจริต คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
		ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๓	- ร้อยละของจำนวนบุคลากร ที่ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ราชการ		๑๕๐,๑๕๕	กิจกรรมที่ ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาคุณธรรม นางองค์กรโปร่งใส ใสใจด้านทุจริต” ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และศึกษาดูงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ณ โรงพยาบาลชลบุรี มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๔๒ คน จากการประเมินผลการอบรม ผู้เข้าอบรมเรียนรู้การนำคุณธรรมหลัก ๔ ประการ มาใช้ในการถอดรหัสวัฒนธรรมองค์กร “โปร่งใส ใสใจบริการ ด้านทุจริต” สู่การ ปฏิบัติในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๐
	๑.๑ เสริมสร้าง องค์ความรู้เรื่อง การป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต คุณธรรม จริยธรรม และวินัย	ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน	บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันและปราบปราม การทุจริต คุณธรรม จริยธรรม วินัย และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓	-	๑. บุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม ที เค พาเลซ จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ คน จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ท. ๒. ข้าราชการบรรจุใหม่เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “ข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ ๒๙ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี และรับฟังการบรรยาย หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ โดยทีมวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ ของกระทรวงพาณิชย์ เนื้อหา เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และพระมหากษัตริย์คุณของบูรพมหากษัตริย์ไทย โครงการตามแนวพระราชดำริ และแนวทางการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ผลการดำเนินการ
						<p>มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงาน มีข้าราชการบรรจุใหม่เข้าอบรมจำนวน ๑๓ คน จัดโดยสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์</p> <p>๓. บุคลากรเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องรอยัลจูบิลลี่ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ คน จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช.</p> <p>๔. บุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ จำนวน ๑ คน จัดโดย คณะกรรมการตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา</p> <p>๕. บุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตเพื่อวางระบบการดำเนินงาน” ณ โรงแรม รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๙ คน จัดโดย ศปท. กระทรวงพาณิชย์</p>
	๑.๒ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน	๑ ครั้ง/ ๓๕๐ คน	บุคลากรในองค์กรรับทราบการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และปฏิบัติตามกรอบแนวทางที่ผู้บริหารกำหนด	๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓	-	เผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ให้บุคลากรในหน่วยงาน และประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วกัน
๒. สร้างกลไกการป้องกัน การทุจริตให้มีความเข้มแข็ง	๒.๑ จัดช่องทาง การรับเรื่องร้องเรียนที่สะดวก รวดเร็ว	๕ ช่องทาง	มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อเรื่องร้องเรียนโดยตรง	๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓	-	<p>๑. ระเบียบว่าด้วยแนวปฏิบัติต่อการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ โดยได้กำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน จำนวน ๕ ช่องทาง ได้แก่ (๑) กล้องรับฟังความคิดเห็น (๒) สายด่วน ๑๓๖๘ (๓) จดหมายหรือหนังสือ (๔) โทรศัพท์ (๕) อินเทอร์เน็ต</p> <p>กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบต่อข้อร้องเรียนเบื้องต้น ก่อนส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตอบสนองต่อข้อร้องเรียน โดยสรุปรายงานนำเสนอผู้บริหารเป็นรายเดือน</p>

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ผลการดำเนินการ
						<p>๒. การรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง GCC ๑๑๑๑ ของสำนักนายกรัฐมนตรี กลุ่มประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบต่อข้อร้องเรียนเบื้องต้น ก่อนส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตอบสนองต่อข้อร้องเรียน และรวบรวมให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สรุปรายงานนำเสนอผู้บริหารเป็นรายเดือน</p> <p>๓. ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมทรัพย์สินทางปัญญา ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ กำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ๔ ช่องทาง ได้แก่ (๑) จดหมาย (๒) โทรศัพท์ (๓) ร้องเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทางหน้าเว็บไซต์ และ (๔) ร้องเรียนด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบต่อข้อร้องเรียนตามประกาศฉบับนี้ และสรุปรายงานนำเสนอผู้บริหารเป็นรายเดือน</p>
๒.๒ การสอบทานเรื่อง/ด้านอื่นๆ ของผู้ตรวจสอบภายในที่มากกว่าการปฏิบัติงานปกติ	๓ เรื่อง/ด้าน	จำนวนเรื่อง/ด้าน ที่ผู้ตรวจสอบภายในมีการสอบทานที่มากกว่าเรื่องการเงินและบัญชี	๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓	-	-	<p>ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติการสอบทานมากกว่าเรื่องการเงินและบัญชี รวม ๒ ด้าน</p> <p>(๑) การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>(๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรี ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p>
๒.๓ การสร้างระบบการปฏิบัติงาน และการให้บริการอย่างมีมาตรฐานและเป็นธรรม	๑ แนวทาง/ขั้นตอน/ระบบ	มีระบบ/แนวทาง/ขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้บริการที่มีมาตรฐาน	๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓	-	-	<p>๑. กองเครื่องหมายการค้า อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงคู่มือการพิจารณา รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดดังนี้</p> <p>๑.๑ แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำร่างคู่มือการพิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓</p> <p>๑.๒ ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓</p> <p>๒. กองเครื่องหมายการค้า อยู่ระหว่างการพัฒนากระบวนการพิจารณาการค้า รองรับกระบวนการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการรับคำขอ ค่าธรรมเนียม การบริการประชาชน สารบบ กำกับจดทะเบียน ตรวจสอบ ประกาศโฆษณา หนังสือสำคัญ คัดค้าน อุทธรณ์ คดี เปลี่ยนแปลงต่ออายุ เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ โดยการพัฒนากระบวนการพิจารณาการค้าดังกล่าว จะดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาเมื่อ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓</p>

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างจิตสำนึก ปูปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมในองค์กร

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ผลการดำเนินการ
ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือสร้างคุณธรรมจริยธรรม	๑. ปูปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยละ ๘๓	ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีทัศนคตินิยมยกย่อง ผู้ประพฤติปฏิบัติดี มีความละเอียดต่อการทำผิด มีส่วนร่วมสร้างสังคมคุณธรรม โดยยึดถือคุณธรรมหลัก ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา	๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓	๑๕๐,๑๕๕	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พัฒนาคุณธรรม นำองค์กรโปร่งใส ใส่ใจด้านทุจริต” ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี และศึกษาดูงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ณ โรงพยาบาลชลบุรี เพื่อกระตุ้นให้บุคลากร มีวิถีคิด ทัศนคติ และการประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมสร้างสังคมคุณธรรม โดยนำคุณธรรม ๔ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” มาเป็นแนวทางการขับเคลื่อนองค์กร สู่องค์กรคุณธรรม มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๔๒ คน จากการประเมินผลการอบรม ผู้เข้าอบรมเรียนรู้การนำคุณธรรมหลัก ๔ ประการ มาใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กรเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๔
	๒. สร้างกระบวนการกลุ่มเกลาทางจิตใจและเสริมพลังการมีส่วนร่วม	๔ ครั้ง/ ๑๒๐ ราย	จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม และจำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม	๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓	-	๑. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา จำนวนรวม ๑๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด ZERO TOLERANCE เดินหน้า “ล่าโกง” วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ และร่วมแสดงพลังในการต่อต้านการทุจริต ๒. กรมฯ จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ จังหวัดนนทบุรี เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ใ้รู้จักการแบ่งปัน พอเพียง ตามแนวพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีสมาชิกชมรมจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตเข้าร่วมกิจกรรม ๔๐ คน